

**PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP**

**Nhìn từ việc áp dụng cơ giới hóa**



Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp giúp huyện Quỳnh Phụ duy trì và phát triển diện tích gieo trồng vụ đông.

Những năm qua, việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã và đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện, mang lại nhiều kết quả tích cực: giải phóng sức lao động, đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giảm chi

phí đầu vào, từ đó tăng hiệu quả kinh tế. Xác định rõ tầm quan trọng của việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, những năm qua, huyện Quỳnh Phụ đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

như: khuyến khích các HTX, hộ dân mạnh dạn đầu tư mua các loại máy phù hợp với điều kiện sản xuất để phục vụ sản xuất nông nghiệp thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện. Tích cực thực hiện tích tụ đất đai, xây dựng cánh đồng

mẫu lớn, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất. Nhờ đó, số lượng các loại máy cơ giới hóa áp dụng vào sản xuất liên tục tăng. Hiện toàn huyện có 507 máy cày đa năng cỡ lớn và cỡ trung, 1.258 máy làm đất cỡ nhỏ và 196 máy gặt đập liên hợp, 117 máy lên luống và khe rạch, 10 máy cấy đã giải quyết cơ bản khâu làm đất, khâu thu hoạch và một phần khâu gieo cấy, giảm chi phí và công lao động cho nông dân. Công tác bảo quản nông sản cũng được chú trọng, toàn huyện có 14 kho lạnh, bảo quản được trên 500 tấn khoai tây giống đã giảm bớt chi phí và chủ động được nguồn giống cho sản xuất vụ đông. Việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện đúng lịch thời vụ, khắc phục tình trạng thiếu nhân công vào thời điểm chính vụ. Từ đó, người dân đã thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất

truyền thống, thủ công chuyển sang hình thức sản xuất tập trung, mẫu lớn, liên vùng, liên thửa, cùng trà, cùng giống. Sản xuất vụ đông tiếp tục được đẩy mạnh, diện tích vụ đông năm 2019 đạt 6.510ha, diện tích một số cây màu có hiệu quả kinh tế cao được duy trì và mở rộng (ớt, ngô ngọt, khoai tây...); thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; đến nay toàn huyện đã có 23 cánh đồng mẫu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm với tổng diện tích 1.500,27ha sản xuất cây màu và lúa giống BC15, TBR225.

Tại huyện Tiên Hải, với việc phát triển 1.086 máy làm đất các loại, trên 200 máy gặt đập liên hợp đã bảo đảm cơ giới hóa 100% khâu làm đất, 100% khâu thu hoạch. Trong những năm gần đây, việc sử dụng máy cấy để thay thế dần phương thức gieo cấy thủ công được huyện chú trọng đưa vào sản xuất để nâng cao hiệu độ cơ giới hóa trong khâu gieo cấy lúa, nâng cao năng suất lao động, hình thành các vùng sản xuất tập trung mẫu lớn. Theo đánh giá, việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp và các biện pháp thâm canh đã

giảm được 15% chi phí sản xuất, năng suất tăng từ 15 - 20%. Để tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất trên địa bàn, huyện Tiên Hải đang tích cực thực hiện tích tụ đất đai, từ đó xây dựng diện tích sản xuất tập trung; đồng thời, đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi đưa máy móc vào phục vụ sản xuất.

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp nên tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh không ngừng tăng: khâu làm đất và tưới, tiêu đạt 100%, khâu thu hoạch đạt 80%; năm 2019, khâu gieo cấy đạt 4,3%.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất đã góp phần làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi lên khoảng 10 - 15%, giảm chi phí sản xuất, giảm tổn thất sau thu hoạch từ 20% trở xuống cho các hộ dân sản xuất nông nghiệp. Hiện giá trị sản xuất bình quân đạt trên 133 triệu đồng/ha/năm, tăng 2,11 lần so với năm 2008.

**NGÂN HUỖN**

**► Công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ**

Ngày 20/12, UBND tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn hai huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ kể từ ngày 18/12/2019. Đây là hai địa phương sau 30 ngày kể từ khi động vật cuối cùng mắc bệnh dịch bị tiêu hủy không phát sinh thêm ổ dịch mới và đủ điều kiện công bố hết dịch theo quy định.

Sau khi công bố hết dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND tỉnh yêu cầu UBND hai huyện Tiên Hải và Quỳnh Phụ tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn lợn theo quy định; chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc quản lý chăn nuôi đồng, thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi theo quy định; thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2020; tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động chăn nuôi nói chung, công tác tái đàn lợn nói riêng để sản xuất chăn nuôi phát triển ổn định.

**THANH HUỖN**

**► THÀNH PHỐ Cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường**

Để giữ ổn định và kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2019, Đội Quản lý thị trường số 6 thành phố Thái Bình sẽ tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với những mặt hàng thiết yếu, có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm như bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, điện tử, thiết bị viễn thông, điện lạnh, điện máy, vải, quần áo, chăn ga gối đệm, giấy dếp, xăng dầu... Không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật; bảo đảm ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân. Cùng với đó, Đội cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng, ban quản lý các chợ trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh; vận động các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

**ĐỨC DUNG**

**► Trao kinh phí hỗ trợ tổ hợp tác sản xuất rau an toàn**

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Trung An (Vũ Thư) và xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình).

Mô hình tổ hợp tác sản xuất rau an toàn xã Trung An và xã Vũ Phúc do Hội Nông dân tỉnh thành lập đã thu hút 54 hộ gia đình tham gia. Các hộ gia đình hiện được hỗ trợ phân bón, giống, khoa học kỹ thuật, kinh phí xây dựng nhà lưới với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 150 triệu đồng.

Thông qua hoạt động nhằm thu hút hội viên nông dân tham gia sản xuất rau an toàn, góp phần bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đưa thực phẩm sạch đến với người dân.

**TIẾN ĐẠT**

**► HƯNG HÀ Sản xuất công nghiệp ước tăng 15,81%/năm**

Từ năm 2016 đến nay, giá trị sản xuất công nghiệp của huyện Hưng Hà ước tăng bình quân 15,81%/năm. Địa phương giữ vững, mở rộng các ngành nghề hiện có, thu hút số lượng lớn dự án đầu tư mới vào sản xuất công nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã thu hút 44 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.597 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 53 làng nghề và 4 xã nghề được UBND tỉnh cấp bằng công nhận; có 29 dự án đang hoạt động ổn định, thu hút 2.885 lao động. Trong thời gian tới, Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp; triển khai các cơ chế, chính sách, bổ sung các cơ chế thu hút đầu tư có chọn lọc nhằm góp phần tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

**NGỌC HÂN**

**Gần 2 tháng nay, giá thịt lợn không ngừng tăng cao và có khả năng tiếp tục tăng tiếp vào dịp Tết Nguyên Đán. Giá thịt lợn tăng cũng kéo theo giá một số mặt hàng thực phẩm tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày, khiến người tiêu dùng rất lo lắng.**

Những ngày này, câu chuyện của các bà, các chị nội trợ hầu như xung quanh việc giá thịt lợn tăng phi mã. Mỗi ngày giá một tăng cao, 2 tháng trước 1kg thịt nạc vai giá 80.000 đồng thì nay (22/12) đã tăng lên 180.000 đồng/kg. Giảm bớt lượng thịt lợn tiêu thụ xuống mức thấp nhất, thắt chặt chi tiêu hơn cho mặt hàng thịt lợn là tình trạng chung của nhiều người tiêu dùng trong thời điểm giá thịt lợn tăng cao. Xu hướng này dự báo sẽ tiếp diễn trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Dù rất thông cảm với người chăn nuôi, nhưng trước đà tăng giá phi mã của thịt lợn, đặc biệt khi tại chợ giá thịt lợn tăng hàng ngày và một số loại thịt lợn lên mức gần 200.000 đồng/kg, nhiều bà nội trợ tỏ ra ngao ngán. Bởi giá thịt tăng, nhiều loại thực phẩm khác cũng ở tại tăng theo. Chị Nguyễn Thị Chiên, tổ 5, phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Nhà có 5 người nhưng toàn người đang sức ăn. Bữa cơm nào cũng phải có thịt vì đó là sở thích của bọn trẻ. Trước kia cầm 100.000

**Nỗi lo giá thịt lợn tăng cao**

đồng đi chợ là thoải mái cho cả nhà. Với thịt lợn 5 lạng hết khoảng 45.000 đồng, rau 10.000 và bát canh cá hay cua hết khoảng 30.000 đồng. Nhưng những ngày gần đây, đi chợ mua 5 lạng thịt đã hết gần 100.000 đồng rồi. Mà mâm cơm thì không thể có một món, còn phải có những món khác ăn kèm nữa.

Thịt lợn tươi tăng kéo theo các mặt hàng được chế biến từ thịt lợn cũng tăng theo, như giò, chả, mọc, xúc xích, ruốc... Cùng với đó, do giá thịt lợn quá cao, người dân chuyển sang sử dụng sản xen nhiều hơn các loại thực phẩm khác như cá, thịt bò, thịt gà... giá một số loại thịt động vật khác như thịt bò, thịt gà cũng tăng nhẹ từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. Có thể thấy, giá thịt lợn tăng gây áp lực lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Đối với người Việt Nam, thịt lợn là thực phẩm phổ biến nhất, chiếm khoảng 70% trong thực đơn của mỗi gia đình.

Cho nên chỉ có thể giảm chứ không thể bỏ hoàn toàn thịt lợn để thay thế các món khác. Vì vậy, mỗi khi đi chợ các bà, các mẹ, các chị phải là những người tiêu dùng "thông thái" để bữa ăn gia đình vừa bảo đảm dinh dưỡng, vừa không ảnh hưởng nhiều đến việc chi tiêu. Bà Nguyễn Thị Thu Phương, tổ 18, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) cho biết: Thịt lợn tăng, mình chi tiêu sẽ khó hơn. Trước đây 1 tuần nhà tôi ăn thịt lợn 3 - 4 bữa, nay

chỉ từ 1 - 2 bữa. Gia đình tôi chuyển sang ăn các loại thịt khác như: thịt gà, cá, hải sản. Các thực phẩm tươi sống khác cũng tăng nhưng chỉ tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg còn thịt lợn tăng cao quá và chắc còn tiếp tục tăng.

Khảo sát tại các chợ trên địa bàn thành phố Thái Bình, giá thịt lợn đã tăng gấp 2,5 lần so với trước, mức cao kỷ lục trong những năm gần đây và hiện chu kỳ tăng giá này vẫn đang tiếp tục, chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân để thấy là do ảnh hưởng từ bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ đầu năm đến nay dẫn đến nguồn cung lợn hơi khan hiếm. Sau thời gian bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, rất nhiều gia đình, nhiều trang trại đã không còn lợn trong chuồng. Hiện nay nguồn lợn phải nhập từ miền Nam cũng khiến tăng thêm nhiều chi phí. Bà Trần Thị Nhung, kinh doanh thịt lợn tại chợ Đê Thái (thành phố Thái Bình) hàng chục năm nay cho biết: Bây giờ muốn lấy nhiều hàng cũng không có. Giá mỗi ngày một tăng, hôm nay giá lợn hơi đã gần 100.000 đồng/kg. 2 tháng trước, chợ Đê Thái có khoảng 15 người giết mổ thì bây giờ chỉ còn 6 - 7 người do không mua được lợn hơi. Cứ tình hình tăng như thế này thì người bán chúng tôi không có lãi, chủ yếu là để giữ khách thôi. Còn theo chị Đặng



Giá thịt lợn tăng nhanh nên sức tiêu thụ giảm.

**Giáng sinh này vui hơn**

Đó là cảm nhận chung của đồng bào Công giáo ở xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) trong mùa Noel năm 2019. Đời sống vật chất, tinh thần ngày thêm sung túc, tất cả được bắt nguồn từ việc bà con tích cực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại và chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp.

Giáo xứ Cát Đàm và họ giáo Cát Nội, xã Đông Hòa có gần 300 hộ với gần 1.000 nhân khẩu sinh sống chủ yếu ở hai thôn Nghĩa Phương và Trung Nghĩa. Cũng như người dân địa phương, đồng bào Công giáo nơi đây năng động trong phát triển kinh tế. Ông Quách Văn Long, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Cát Đàm chia sẻ: Ngoài chăm sóc phần đạo, Giáo xứ luôn quan tâm động viên phát triển phần đời cho giáo dân. Chúng tôi tích cực tuyên truyền, vận động bà con

thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tập trung lao động nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong sản xuất nông nghiệp, các hộ giáo dân đã phát triển nghề trồng cây cảnh, quýt cảnh phục vụ thị trường tốt. Tiêu biểu nhất kể đến gia đình ông Hà Văn Vương ở thôn Trung Nghĩa trồng 5 sào quýt tết, mỗi năm cho thu nhập hơn 200 triệu đồng. Nghề làm cây cảnh không chỉ giải quyết việc làm cho bản thân các hộ có đất canh tác mà còn tạo việc làm, thu nhập cho

hàng trăm lao động của địa phương từ việc trồng, chăm sóc, dịch vụ buôn bán cây cảnh với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Phát huy lợi thế của xã ven thành phố Thái Bình, bà con giáo dân xã Đông Hòa mạnh dạn đầu tư phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Toàn Giáo xứ Cát Đàm có gần 100 hộ làm nghề may mặc, xây dựng, mộc, cơ khí, chế tác đá, chế biến nông sản, vận tải... mỗi năm thu về hơn 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn

Văn Doanh, giáo dân thôn Nghĩa Phương chia sẻ: Gia đình tôi mở xưởng sản xuất đồ gỗ chuyên mặt hàng bàn, ghế, giường, tủ, cầu thang, trần và sàn nhà bằng gỗ. Nhờ sản phẩm có chất lượng tốt, đẹp về mẫu mã và làm ăn có uy tín nên ngày càng có nhiều khách hàng tìm đến đặt sản xuất. Mỗi năm doanh thu của gia đình đạt gần 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động với thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Ở Giáo xứ Cát Đàm và họ giáo Cát Nội có rất nhiều hộ giàu lên từ nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại. Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Liêm, Trưởng thôn Trung Nghĩa cho biết: Gia đình ông Hà Xuân Thủy làm nghề giết mổ gia cầm cung cấp thực phẩm cho thị trường thành phố Thái Bình và một số huyện lân cận cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Gia đình ông Nguyễn Văn

Hạnh trở thành triệu phú bằng nghề sản xuất nhà di động từ thùng container với thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Hay gia đình ông Quách Văn Long cũng ở thôn Trung Nghĩa làm dịch vụ ép trứng gia cầm cung cấp giống cho các trang trại, gia trại, hộ chăn nuôi trong và ngoài tỉnh, mỗi năm cho thu nhập 600 triệu đồng...

Ông Hà Quý Phi, Chủ tịch UBND xã Đông Hòa cho biết: Kinh tế phát triển nên khi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, bà con phấn khởi, tích cực hưởng ứng thực hiện. Chỉ tính riêng từ làm đường giao thông nông thôn, bà con giáo dân đã đóng góp hơn 500 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động và tự nguyện hiến hơn 8.000m<sup>2</sup> đất cho địa phương để mở rộng và đổ bê tông trên 4km đường trục thôn, đường nhánh cấp 1 trong khu dân cư. Đường to, đẹp, phong quang, ô tô đi đến được tận từng nhà,

ngoài nâng cao chất lượng cuộc sống còn tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện nay, trong số gần 300 hộ đồng bào Công giáo của xã, có tới 20% hộ thuộc diện khá giàu, chỉ còn hơn 2% số

hộ thuộc diện hộ nghèo do hoàn cảnh gia đình, neo đơn. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con giáo dân ở Giáo xứ Cát Đàm, họ giáo Cát Nội, xã Đông Hòa ngày càng đổi thay đi lên. Đó cũng là lý do mùa Giáng sinh năm nay, niềm

vui của bà con được nhân lên gấp bội so với những năm trước. Vào những ngày này, bà con đoàn kết, phấn khởi chuẩn bị trang hoàng nhà thờ, ngôi nhà của mình mừng lễ Noel đón năm mới an lành, hạnh phúc.

**KHẮC DUẤN**



Các hộ giáo dân xã Đông Hòa làm giàu từ nghề trồng cây cảnh và quýt cảnh.